

Thực hiện kế hoạch giám sát, đoàn giám sát chuyên gia Trung tâm HND tỉnh về "Công tác quản lý các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh" và tổ chức giám sát trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh. Ông Nguyễn Chí Trọng Quang Tuấn – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã làm việc với đoàn. Cùng dự có Giám đốc Trung tâm HND, các phòng, ban, ngành liên quan.



Tiêu cực giám sát. Đoàn giám sát đã đi khảo sát trực tiếp và làm việc với các Ban quản lý các di tích: Ban Quản lý Trung Lăng; Chùa Hang phường Bắc Hồng, Ban Quản lý Trung Lăng xã Cẩm Thôn. Sau khi đi khảo sát và làm việc với các cơ quan, đoàn làm việc với UBND thị xã.

Theo báo cáo, trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh hiện có 29 di tích, trong đó có 03 di tích công nhận là di tích cấp quốc gia, 16 di tích công nhận là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh và 10 di tích địa phương, trong đó có 01 di tích cấp quốc gia, 01 di tích cấp tỉnh và 08 di tích địa phương. Trong số các di tích trên, có nhiều di tích văn hóa cấp tỉnh, chùa Thiên Trạng cấp quốc gia là "Hoan Châu Nhị danh thắng"; Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Chùa Hương là di tích cấp quốc gia cấp II và Hà Tĩnh thành thị trấn Kinh Dương Vương và các Vua Hùng. Về văn hóa phi vật thể hiện tại toàn thị xã có 6 câu lạc bộ dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh thực địa 6 phường, xã; 01 bài hát Sc Bùa ca xã Cẩm Thôn (chợ hàng nhân dân, Tết cổ truyền). Công tác quản lý di sản văn hóa quan tâm, thể hiện qua công tác ban hành các văn bản chỉ đạo quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích trên địa bàn; xây dựng các kế hoạch tổ chức các lễ hội truyền thống, duy trì và phát huy tốt các câu lạc bộ Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, hát Sc Bùa... Hiện nay, chỉ có lập hồ sơ quy hoạch chi tiết các di tích: Khu di tích Hương, chùa Thiên Trạng, chùa Long Âm, di tích danh thắng Chùa Hang... cấp tỉnh, thị xã Hồng Lĩnh đã thực hiện khá tốt công tác khôi phục, bảo tồn, văn nghệ, kêu gọi thành lập các nhà hảo tâm đóng góp kinh phí cho công việc tôn tạo, phục dựng các di tích văn hóa tín ngưỡng lịch sử.

Tiêu cực giám sát, bên cạnh chỉ rõ các khuyết điểm, các thành viên đoàn giám sát cũng đã nêu lên một số điểm tích cực như: Ban quản lý làm công tác quản lý di sản văn hóa xã, phường trên địa bàn tuy địa bàn biên giới song song chợ hàng chợ hàng; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch địa phương phát huy hiệu quả; công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể địa phương có chiều sâu, chất lượng cao lan tỏa mạnh mẽ, chợ hàng chợ hàng cao điểm Cầu lạc bộ Dân ca, Ví, Giặm Nghệ Tĩnh địa phương thu hút nhiều thành viên tham gia...

Kết luận cuộc làm việc, Trung tâm HND tỉnh, Trung tâm Pháp chế HND tỉnh Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận những kết quả của Thị xã Hồng Lĩnh trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử - văn hóa. Việc quản lý di tích cấp tỉnh hiện nay, ông chỉ đạo trong thời gian tới, UBND Thị xã cần sớm tham mưu cho địa phương xây dựng kế hoạch quản lý, bảo tồn, phát huy một cách bài bản. Tập trung giải quyết những vướng mắc về tài chính thực hiện

u t hoàn chnh h thng khuôn viên ca Chùa Hang và n C. y mnh công tác tuyên
truy n vi nhieu hình thc a dng nâng cao nhn thc ca cp u, chính quy n và nhân dân
a phng v công tác qun lý, bo tn, phát huy giá tr các di sn vn hoá trên a bàn...

BO PHNG - BN